



ประกาศจังหวัดบึงกาฬ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

ตามที่จังหวัดบึงกาฬ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จังหวัดบึงกาฬจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนฯ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๒. บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณีและในอายุบัญชี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจ้างในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันและเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมิได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาให้จบการศึกษาภายในวันปีรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบมิได้เป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าจะได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ก็จะไม่มีความสามารถรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

๔. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ พร้อมนำไปรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑ ฉบับ และรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป มาด้วย

/อนึ่ง...

อนึ่ง ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องมีการค้าประกันด้วยตัวบุคคลหากได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายชาติ บุญมาศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การทำงานของคนต่างด้าว ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ		ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๒	นางสาว	สุวชา วิชาศรี
๒	๐๐๘	นาย	ศราวุธ ผัดเซตร์
๓	๐๑๔	นางสาว	จิฬารัตน์ ศรีบุญย์
๔	๐๑๑	นางสาว	ทวินันท์ เสียงล้ำ
๕	๐๑๓	นางสาว	กรรณิการ์ อิทธิจันทร์
๖	๐๐๕	นางสาว	จันทวรรณ กล่อมจันทร์
๗	๐๐๔	นางสาว	ชนิษฐา โพธิอยู่
๘	๐๐๓	นางสาว	มาลินี ราชี
๙	๐๐๖	นางสาว	สุวธิดา น้อยพรม

